

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC TRẺ MỒ CÔI THIỆN TÂM

Để tạo điều kiện cho Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ mồ côi Thiện Tâm đi vào hoạt động có tổ chức trong sinh hoạt và làm việc, từng bước ổn định một cách có hệ thống hoàn chỉnh nhằm tạo điều kiện cho toàn bộ CBNV và các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm có ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhằm thể hiện được ý nghĩa của việc làm với mục đích mang tính chất hoạt động nhân đạo, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cho trẻ em bất hạnh có một cuộc sống ổn định và tương lai về sau. Tuyệt đối Trung tâm không lợi dụng hình thức hoạt động nhân đạo để vụ lợi cho tập thể hoặc cá nhân. Không đi ngược lại tôn chỉ làm việc nhân đạo của Trung tâm đã đề ra, không hoạt động trái pháp luật.

Nay Giám đốc Trung tâm ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm yêu cầu tất cả CBVNV và các đối tượng được nhận nuôi dạy tại Trung tâm nghiêm chỉnh chấp hành:

1. Quy chế về tiếp nhận trẻ mồ côi:

- Giám đốc Trung tâm là người quyết định tiếp nhận các đối tượng để đưa vào Trung tâm nuôi dạy.
- Giám đốc Trung tâm có quyền từ chối tiếp nhận các đối tượng khi xét thấy đối tượng được tiếp nhận vào sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các đối tượng khác.
- Các đối tượng được Trung tâm tiếp nhận từ các tổ chức có chức năng quản lý hoạt động trật tự xã hội giới thiệu đến hoặc Giám đốc Trung tâm trực tiếp nhận vào theo mẫu hồ sơ quy định.
- Những đối tượng được các tổ chức giới thiệu đến phải có xác nhận của các tổ chức hoặc chính quyền địa phương; đối tượng thật sự đã mất nguồn gốc nuôi dưỡng từ người thân và gia đình, có bản tóm tắt lý lịch của đối tượng, có xác nhận của cơ quan y tế đối tượng không mắc phải những bệnh truyền nhiễm hoặc tâm thần.

-Sau khi được Giám đốc Trung tâm đồng ý tiếp nhận thì Trung tâm sẽ lập hồ sơ cần thiết theo quy định của Trung tâm để tiếp nhận đối tượng.

-Trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi từ 05 tuổi đến 15 tuổi.

2.Chế độ nuôi dưỡng:

-Các đối tượng Trung tâm nuôi dưỡng cho ăn uống, cấp quần áo, sách vở học tập từ nguồn kinh phí của Trung tâm là chính.

-Tổ chức cho trẻ được học văn hóa từ Mẫu giáo cho đến hết lớp 5.

-Tổ chức cho trẻ được học nghề tại Trung tâm hoặc tài trợ cho học nghề tại các Trung tâm dạy nghề của Tỉnh.

-Đến tuổi trưởng thành trẻ phải đạt được 2 mục tiêu: Tốt nghiệp Tiểu học và tốt nghiệp một nghề.

-Trước khi rời khỏi Trung tâm để hòa nhập vào cộng đồng trẻ được trang bị kiến thức văn hóa, nhân cách, nghề nghiệp để đảm bảo có công ăn việc làm và tự nuôi sống bản thân.

-Những trường hợp trẻ có các tính đặc biệt mà Trung tâm không thể tiếp nhận giáo dục và nuôi dạy được sẽ chuyển đến trường giáo dục Tỉnh.

3.Sur quan hệ giữa Trung tâm và các tổ chức xã hội tại địa phương:

-Trung tâm mong muốn được sự hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội , cử cán bộ có kinh nghiệm cùng tham gia và hỗ trợ nghiệp vụ cho Trung tâm trong quá trình hoạt động.

-Trung tâm đề nghị các cơ quan tổ chức trong Tỉnh, các nhà làm công tác từ thiện có điều kiện xin đóng góp hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất để giúp Trung tâm ngày càng làm tốt nhiệm vụ.

4.Quy định với CBNV của Trung tâm:

-Mỗi CBNV Trung tâm phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và hoàn thành công việc của mình một cách tự giác.

-Thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với khách, lãnh đạo Trung tâm và đồng nghiệp.

-Đoàn kết, tương giao giúp đỡ nhau trong công việc.

-Có trách nhiệm với trẻ, thể hiện sự yêu thương quý mến và giúp đỡ cho trẻ khi gặp khó khăn trong sinh hoạt, học tập .

-Dạy cho trẻ học tập tốt, lễ phép với mọi người, biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè.

5. Quy định đối với khách đến thăm:

-Khách đến thăm Trung tâm phải được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm.

-Khi đến thăm hỏi hoặc tặng quà cho các đối tượng phải thông qua Giám đốc Trung tâm, phải tuân theo quy định của Trung tâm và hướng dẫn của người có trách nhiệm.

-Giám đốc Trung tâm có quyền từ chối các đoàn khách đến thăm khi xét thấy việc đến thăm sẽ làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của Trung tâm, gây tác động xấu đến các trẻ được Trung tâm nuôi dạy.

-Các tổ chức từ thiện đến thăm hoặc tặng quà cho các trẻ mồ côi sẽ được Trung tâm công khai và chuyển đến các trẻ.

-Trung tâm luôn đón nhận sự góp ý xây dựng trên tinh thần giúp đỡ cho Trung tâm ngày một phát triển tốt hơn để chăm lo cho các trẻ.

-Trung tâm tổ chức lập sổ ghi cảm tưởng và góp ý.

Trong quá trình Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, Quy chế hoạt động này có thể thay đổi hoặc điều chỉnh bổ sung một số điều cho phù hợp với tình hình hoạt động như:

*Mối quan hệ trong chỉ đạo điều hành.

*Trách nhiệm của từng CBNV thuộc Trung tâm.

*Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

*Nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm (hiện tại chỉ có chi, không có nguồn thu).

*Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác.



Giám đốc Trung tâm Thiện Tâm

Đại đức Thích Lệ Tâm

Thế danh Nguyễn Văn Phương